



ประกาศจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง กำหนดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี และตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอเลื่อนการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะผ่อนคลายหรือผ่านพ้นไป ทั้งนี้ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ผ่อนคลายลงไปมากแล้ว จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

ลักษณะข้อสอบ	วัน เวลา และสถานที่สอบ	ห้องสอบ
<p><b>๑. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ</b> (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)</p> <p>๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์</li><li>- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี</li><li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li><li>- คุณธรรม จริยธรรม</li></ul> <p>๑.๒ ความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ระเบียบการเบิกจากเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒</li><li>- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการจัดทำบัญชีภาครัฐ</li><li>- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</li><li>- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li></ul>	<p>๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ปทุมธานี</p>

ลักษณะข้อสอบ (ต่อ)	วัน เวลา และสถานที่สอบ	ห้องสอบ
๑.๓ สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานที่เป็นพื้นฐานในการทำงาน เช่น Ms Word ,Ms Excel		
๒. <u>สอบสัมภาษณ์</u> (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) - ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ตลาดจนประวัติการทำงาน	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.	ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ปทุมธานี

โดยผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

## ๒. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี

จังหวัดปทุมธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามลำดับคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขหมายประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี หรือ ตรวจสอบทางเว็บไซต์ [www.rpttt@treasury.go.th](http://www.rpttt@treasury.go.th)

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี แต่วันประกาศบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามมีการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมจิตร ทองบริสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสูง รักษาการแทน  
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี